



ที่ ศธ ๐๔๑๖๘.กพ/ว ๑๘๗๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต ๓ บริเวณโรงเรียนปราสาท

๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง การติดตามประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนทั่วประเทศ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดฯ ทุกโรงเรียน

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการนับอายุเพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับเด็กอายุ ๓ ปีบริบูรณ์) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ตั้งปีการศึกษา ๒๕๖๐ นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับหนังสือสมาคม คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าตั้งแต่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน มีนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ (๓ ปีบริบูรณ์) ของโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ จำนวน ๕-๑๕ คน ได้ลาออกจากโรงเรียน เอกชนเพื่อไปเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ (๓ ปีบริบูรณ์) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน โดยไม่เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งโรงเรียนในสังกัดฯ เปิดรับโดยไม่คำนึงถึงสถานศึกษาเอกชนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริการ ทำให้มีผลกระทบต่อโรงเรียนเอกชนจำนวนมาก จึงให้ตรวจสอบการอนุมัติการขอเปิดชั้นอนุบาลปีที่ ๑ (๓ ปีบริบูรณ์) ของโรงเรียนในสังกัดให้เป็นไปตาม ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการรับเด็กเพื่อเข้าศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา (สำหรับเด็ก อายุ ๓ ปีบริบูรณ์)

ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ จึงขอกำชับให้ทุกโรงเรียน ในสังกัดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการรับเด็กเพื่อเข้าศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา (สำหรับเด็ก ๓ ปีบริบูรณ์) อย่างเคร่งครัด อย่าให้เกิดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ (๓ ปีบริบูรณ์) ของภาคเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษาอยู่แล้วได้ และหากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ให้ยกเลิกการ รับเด็กก่อนประถมศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ พร้อมทั้งรายงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต ๓ ทราบ ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉลาด สาโยธา)

กลุ่มนโยบายและแผน

โทร ๐๔๔-๕๕๒๓๕๐

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3